

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว				
๑.๑ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุม				
๑	อ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๒	อ.ดร.ไพบุลย์ ปะนาเส	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๓	อ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๔	อ.ดร.พยุงค์ดี ตันติไพบูลย์วงศ์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๕	อ.ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๖	ผศ.กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล	นิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๗	อ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อมเจริญ	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๘	อ.ศราวุธ จันทระ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๙	อ.ดร.ปาณิสรา โกชนจันทร์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๐	อ.ดร.กัลยา จำปาทอง	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๑	อ.กฤติกา กันทวงศ์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๒	อ.ดร.วิษณุพล พักแก้ว	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๓	อ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๑๔	อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๑๕	อ.ดร.ณัฐกรณ์ ไบแสง	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๑๖	อ.ดร.สุภาพร ภัสสร	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๑๗	อ.ดร.อรดา ชุมภูคำ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๘	อ.ดร.เสริม สุรพินิจ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๙	อ.ดร.วาจาวี วีระ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๐	อ.ปราณี นางแล	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๑	อ.ดร.สุธรรม อรุณ	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๒๒	อ.ดร.รักสกุล แก่นเรณู	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๒ ผู้ที่ดำเนินการตามมติที่ประชุม				
๒๓	อ.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๒๔	อ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๕	ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๖	อ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๓ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
๒๗	อ.พัชรินทร์ ไชยบาล	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๘	อ.อักษรารักษ์ ชัยปะละ	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๙	อ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๓๐	อ.ณภัทร แสนโกชน์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๓๑	อ.วัฒน์พงศ์ สุทธิภักดิ์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๓๒	อ.ไพรินทร์ ชัดธิพงษ์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๓๓	อ.วรกรฤต แสนโกชน์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๓๔	อ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๓๕	อ.พันชิต ปินทะดิษ	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑.๔ ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
๓๖	ผศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะชา	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๓๗	อ.ดร.คมศักดิ์ พิณะ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๓๘	อ.รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๓๙	อ.ดร.ไวพจน์ กันจูง	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๔๐	อ.ดร.สุกัญญา สืบแสน	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				

๔๑	ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนนุ่ม	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๒	อ.นิลุบล ปุระพรหม	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๓	อ.ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๔	อ.ดร.วิภาพ แพงวังทอง	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๕	อ.จิตรกุล สุวรรณเจริญ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๖	อ.ดร.สุสิทธิ์ คำชมภู	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๗	รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย	วิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๘	ผศ.ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๔๙	อ.เกริก เจษฎานวัฒน์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๐	ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๑	อ.วิชานีย์ ไจมาลัย	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๒	อ.แหวดาว คำเขียว	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๓	อ.ดร.ธารรัตน์ มาลัยเถาว์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๔	อ.ดร.อนุกุล มะโนทน	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๕	อ.ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๖	ผศ.ดร.วิศณุสรรค์ ขาดีอารยะวดี	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๗	อ.ดร.สุขชาติรี ประสมสุข	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๘	อ.ดร.ชลธิดา เทพหินลับ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๙	อ.ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๐	อ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๑	อ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๒	อ.ดร.วาริษฐ์ มัชยมบุรุษ	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๓	อ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๔	อ.ดร.ธิตี ไวกวี	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

๖๕	อ.ดร.รัชนิวรรณ อังกรบุตรี	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๖	อ.จันทิมา ชูรัมย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๗	อ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัครวิทย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๘	อ.ดร.ประจวบ แผลมหลัก	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓. ผู้ที่รอผลทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ				
๖๙	อ.อรุณา อนุกุล	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๐	อ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสินดี	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๑	อ.ธิวานนท์ พูพวก	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๒	อ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัศยวงศ์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๓	อ.กิริติ เก่งกล้า	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๔	อ.ดร.วสันต์ คำสนาม	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๕	อ.ดร.พจนศักดิ์ พงนา	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๗๖	อ.รัตนพรพรช สุชาติ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๗	อ.ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๘	รศ.ดร.ภพแก้ว พุทธิรักษ์	วิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๙	อ.ยุพา ชาญวิกรัย	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๐	ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๑	อ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๒	อ.ดร.สมคิด ยาเคน	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๓	อ.กฤษฎา ใจแก้วทิ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๔	อ.วารุณี จันทร์ทอง	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๕	อ.ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๖	อ.นทีธินันท์ พงษ์พานิช	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๗	อ.ดร.ศิริพร แพรศรี	วิทยาลัยการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ

๘๘	อ.ดร.วีระพงษ์ กิตติวงศ์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๙	อ.อารยา รามสำราญ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๐	อ.ดร.อดิษฐ์ อำนวยพรเลิศ	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๑	อ.อดิสร ประสิทธิ์ศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๒	อ.ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๓	อ.ดร.สุภาวดี บุญทา	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๔	อ.ธนศ ทองเดชศรี	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๕	ผศ.ดร.สุภักดิ์ มหัทธนพรรค	เกษตรศาสตร์ฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๖	อ.อังคณา ปานเทือก	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๗	อ.ดร.วิฑนมนภัทร พุทธวโรดมผล	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๘	อ.ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๙	อ.ดร.บงอร สวัสดิ์สุข	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๐	อ.ชิตพงษ์ โพธิ์รังสิยากร	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๑	อ.ภัทรา เอกประเสริฐ	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๒	อ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๓	อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑๐๔	อ.วีรดา บัวบังใบ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๕	ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๖	อ.ดร.วีไลภรณ์ ฤทธิคุปต์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๗	อ.วิลาสินี วดีศิริศักดิ์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๘	ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐๙	อ.องอาจ มณีใหม่	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๐	อ.ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๑	อ.ดร.สุกัลยา ภู่ทอง	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑๒	อ.นสพ.สมชาติ ธนะ	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๓	อ.ดร.เนติ เงินแพทย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๔	อ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๕	ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๖	อ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๗	อ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๘	อ.ดร.ปิยะวรรณ เอมอ้อมนันต์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๙	อ.อรรถนันทน์ ธรรมไชย	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๐	ผศ.ดร.ชนิดา ประดิษฐ์สุภาพร	พยาบาลศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๑	อ.ยีนยง กันทะเนตร	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๒	อ.เสถียร หันตา	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๓	ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๔	พันตรี ทพ.อานันท์ จักรอิศราพงศ์	ทันตแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๕	อ.ดร.นิตติ เอี่ยมชื่น	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๖	อ.สุดารัตน์ อัจหาญ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๗	อ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยวารวรรณ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๘	อ.พรรณพิมล สุขวงษ์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒๙	อ.สันหทัย หยิวียม	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓๐	อ.เกียรติกุล สุขสมสถาน	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓๑	ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑๓๒	อ.ณรงค์ นวลเมือง	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓๓	อ.ดร.ณภัทร ศรีรักษา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓๔	อ.ดร.วัชรภรณ์ ปรีดาภิรมย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓๕	อ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
๑๓๖	อ.วีระชัย ศิลประกอบ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา

ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒